



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา เลือกรร พนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

ตามที่จังหวัดระยองจะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกรร ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง นั้น

บัดนี้จังหวัดระยองได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกรรในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหา เลือกรร พนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๐๐๑	๖๒๐๔๔	นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์
๐๐๒	๖๒๐๐๙	นางฐนิชา พุยมูลตรี
๐๐๓	๖๒๐๒๗	นายมนินทร์ ศรีพุ่ม
๐๐๔	๖๒๐๑๑	นางสาวกชกร ละครศรี
๐๐๕	๖๒๐๘๑	นางสาวทิวาภรณ์ คงประสิทธิ์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม	๐๐๑ - ๐๐๕	บริเวณชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สิ่งที่ต้องเตรียม : - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา - เอกสารใบสมัครตัวจริงพร้อมรูปถ่าย - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน - สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เฉพาะผู้เข้ารับการประเมินที่ยังมิได้ส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริง)

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. - ประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน	๐๐๑ - ๐๐๕	ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สิ่งที่ต้องเตรียม : ปากกา น้ำยาลบคำผิด
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. - ประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (สอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน	๐๐๑ - ๐๐๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - ประเมินสมรรถนะ ภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน	๐๐๑ - ๐๐๕	ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ในครั้งนี้ได้ทราบว่า

๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ผ่านการประเมิน เมื่อได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจังหวัดระยอง

๒. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จะใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจังหวัดระยอง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๓. ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานนี้ จะไม่ถือว่าถูกยกเลิกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีเดิม ยกเว้น **ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ลำดับที่ ๑) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้** ซึ่งจะต้องสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้างจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจังหวัดระยอง และเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองแทน

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวสันต์ ปาลาศ)

จัดหางานจังหวัดระยอง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา เลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง